

## Hải Phòng: 33 tác phẩm xuất sắc được trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

19:46 29/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ban Tổ chức cuộc thi viết chính luận thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải tặng 3 tập thể và 33 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023, Ban Tổ chức lựa chọn 523 tác phẩm gửi tham gia cuộc thi toàn quốc do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi cuộc thi .



*Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà trao giải cho các tác giả\_Ảnh: PV*

Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố; Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban

Giám khảo, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Sau 4 tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được gần 15.500 bài dự thi của đông đảo tác giả, nhóm tác giả tham gia là các đoàn viên, thanh niên, giáo viên, nhà báo, các chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị. Trong đó, có hơn 500 bài dự thi của các em học sinh THPT.



*4 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố\_Ảnh: PV*

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, phần lớn các tác phẩm bám sát chủ đề; có những tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung, hình thức, bám sát tính thời sự, đề cập tới những vấn đề luận quan tâm. Một số tác phẩm đề xuất định hướng và những giải pháp cụ thể đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng niềm tin của nhân dân với Đảng.



*Ban Tổ chức trao giải A cho tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải\_ Ảnh: PV*

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố nhấn mạnh, thành công của cuộc thi là nhờ công tác chỉ đạo quyết liệt, với nhiều cách làm sáng tạo các cấp ủy Đảng. Ban Chỉ đạo 35 các cấp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng của các cán bộ, đảng viên tại cơ sở góp phần nâng cao chất lượng cuộc thi. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, hoạt động tuyên truyền hiệu quả, các bài thi gắn với nhiệm vụ trọng tâm tại địa phương, đơn vị. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thông tin, tuyên truyền, lan tỏa kết quả của cuộc thi, tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện để lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cơ sở ngày càng hoạt động hiệu quả hơn. Cùng với đó, đổi mới công tác giáo dục, phổ biến lý luận chính trị và tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/hai-phong-33-tac-pham-xuat-sac-duoc-trao-giai-cuoc-thi-chinh-luan-ve-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang>

